



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕

ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายนวม	ประธานสภา อบต.	นวม เมินขุนทด
๒	นายจรัส	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑	จรัส มาสูงเนิน
๓	นางธัญสินี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒	ธัญสินี อมรพรหม
๔	นายทวีศักดิ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	ทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน
๕	นางวิภาวี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔	วิภาวี โตสูงเนิน
๖	นายสมพงษ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	สมพงษ์ พลอยเพชร
๗	นายบุญเรือง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๗	บุญเรือง ละมุดตะคุ
๘	นายศิริวงศ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	ศิริวงศ์ พบพิมาย
๙	นายธนกร	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙	ธนกร พลศรี
๑๐	นายสวาง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓	สวาง งามมะเรียง
๑๑	นายदनัย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔	दनัย แรมกลาง
๑๒	นายยอดขวัญ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕	ยอดขวัญ เนียมสูงเนิน
๑๓	นายประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖	ประเสริฐ เกื้อนพิมาย
๑๔	นายสุพจน์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗	สุพจน์ ใจบุญ
๑๕	นางสุนารี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘	สุนารี สวัสดิ์
๑๖	นางสมหมาย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๙	สมหมาย บุรณ์โกศา
๑๗	นายนิก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐	นิก สระกระโทก
๑๘	นายปิยะพงษ์	เลขานุการสภา อบต.	ปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายบรรจบ ชัยบุรี	รองประธานสภา อบต.
๒	นายสรสีข จรจันทร์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐
๓	นายสายัณ คุงสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ	นายก อบต.	เอกชัย พรหมพันธ์ใจ
๒	นายวินัย นิลสูงเนิน	รองนายก อบต.	วินัย นิลสูงเนิน
๓	นายสนอง ภูจำนงค์	รองนายก อบต.	สนอง ภูจำนงค์
๔	นางอาภรณ์ ศิริจำปา	หัวหน้าสำนักปลัด	อาภรณ์ ศิริจำปา
๕	นางกฤษฎกร สิงขรอาจ	ผอ.กองคลัง	กฤษฎกร สิงขรอาจ
๖	นางมลิวรรณ เมฆมานนท์	ผอ.การกองการศึกษาฯ	มลิวรรณ เมฆมานนท์
๗	นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม	ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร	จงจิต ไชยเฉลิม
๘	นายวิฑูรย์ จุลบท	ผอ.กองสาธารณสุข	วิฑูรย์ จุลบท
๙	นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม	ผอ.กองช่าง	สุรศักดิ์ มุ่งงาม
๑๐	นางสาวรัตนา ภูมลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	รัตนา ภูมลา
๑๑	นางสาวอรนุช เสือเงิน	นักจัดการงานทั่วไป	อรนุช เสือเงิน
๑๒	นางสาวศุภลาภรณ์ โพธิ์สอน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ศุภลาภรณ์ โพธิ์สอน
๑๓	นางอัจฉรา ถึกสูงเนิน	ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	อัจฉรา ถึกสูงเนิน
๑๔	นางภัสสร มาสูงเนิน	คณงานทั่วไป	ภัสสร มาสูงเนิน
๑๕	นายปภาวัตร ทำดี	คณงานทั่วไป	ปภาวัตร ทำดี
๑๖	นายวิชัย ชุมกระโทก	คณงานทั่วไป	วิชัย ชุมกระโทก
๑๗	นายสมาน เสลานอก	คณงานทั่วไป	สมาน เสลานอก
๑๘	นายวิทยา นีราช	พนักงานจ้างเหมา	วิทยา นีราช

.....

- เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๐๐ น.
- เลขานุการสภาฯ : เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต. บัดนี้ สมาชิกสภา อบต. ได้เข้าประชุมแล้วเกินกึ่งหนึ่ง ขอเปิดประชุมและขอเรียนเชิญ ท่านประธานสภาได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ให้พระพร้อมกัน
- เลขานุการสภาฯ : **ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า**
เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้กำหนดสมัยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยการประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น ในการนี้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า มีความประสงค์ขอเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าเพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ ความว่า การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตาม ข้อ ๒๐ (๑) ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุม และปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จึงขอเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗ ในศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เขาสามลิส่าง หมู่ ๑๕ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

นายนวม เมินขุนทด
(นายนวม เมินขุนทด)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

ที่ประชุม : รับทราบ

เลขานุการสภาฯ

๑.๒ เรื่อง ขอบขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

ขอขอบขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ในห้วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา

๑) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ฝ่ายชลอหน้าบ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖

๒) กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

๓) โครงการประเพณีสงกรานต์ ตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดมะเกลือเก่า หมู่ ๑

๔) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลมะเกลือเก่าเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังรางพิทยาคม

ที่ประชุม

: รับทราบ

เลขานุการสภาฯ

๑.๓ เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งปลัดอำเภอประจำตำบล

ด้วยอำเภอสูงเนินได้มีคำสั่งที่ ๓๖๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งปลัดอำเภอประจำตำบล โดยตำบลมะเกลือเก่าได้แต่งตั้งให้ นายวิษณุ ประจุม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) เป็นปลัดอำเภอประจำตำบล โดยมีสมาชิกชุดพิเศษ วงศ์ราชม ตำแหน่ง ลูกแถว ร้อย.อส.อ.สูงเนิน ๕

ที่ประชุม

: รับทราบ

เลขานุการสภาฯ

๑.๔ เรื่อง การดำเนินสูบน้ำระยะไกล เพื่อเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากบ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ ๖ และ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๖ เนื่องจากหมู่บ้านได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านลดลงอย่างรวดเร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้ลงสำรวจพื้นที่พบว่าปริมาณน้ำในสระประปาเหลือน้อยลงและมีแนวโน้มว่าจะไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ของประชาชน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จึงได้ประสานไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา เพื่อทำการสูบน้ำระยะไกลจากสระสำรองของหมู่บ้าน โดยหมู่ ๖ ได้สูบน้ำจากสระหลังวัดมายังสระน้ำประปาหมู่บ้าน ระยะเวลาดำเนินการ ๖ วัน หมู่ ๑๖ สูบน้ำจากสระ

ประปาเก่า มายังสระน้ำประปาหมู่บ้าน ระยะเวลาดำเนินการ ๕ วัน โดยใช้งบประมาณจากแผนงานงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ในการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง

ที่ประชุม

: รับทราบ

เลขานุการสภาฯ

๑.๕ เรื่อง การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแนวทางการจัดการแหล่งมรดกธรณีเขาสามสืบสร้าง

ด้วยในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๒ กรมทรัพยากรธรณี จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำแนวทางการจัดการแหล่งมรดกธรณีเขาสามสืบสร้าง ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เขาสามสืบสร้าง โดยนางสาวดรุณี สายสุทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๒ ได้เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน อุทยานธรณีโลกโคราช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกป่าชุมชนเขาสามสืบสร้าง สำหรับอุทยานธรณีโคราช หรือ โคราชจีโอพาร์ค ได้มีมติรับรองให้ “โคราชจีโอพาร์ค” เป็นอุทยานธรณีโลก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๕ อำเภอ ต่อเนื่องกันในบริเวณลุ่มน้ำลำตะคองตอนกลางถึงตอนล่าง คือ อำเภอเมือง สูงเนิน สีคิ้ว ขามทะเลสอ และเฉลิมพระเกียรติ โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางธรณีวิทยา และอุทยานธรณีให้เป็นที่แพร่หลาย ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อมูลทางวิชาการได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ได้อย่างเหมาะสม และระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในกาพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวสามสืบสร้างให้มีศักยภาพรองรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จากทุกภาคส่วน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการผลักดันในการดำเนินการสำเร็จและเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโคราช นอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๒ ได้มอบนิทรรศการและคู่มือผู้เล่าเรื่อง แหล่งมรดกเขาสามสืบสร้าง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

ที่ประชุม

: รับทราบ

เลขานุการสภาฯ

๑.๖ เรื่อง การบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในหมู่บ้านเป้าหมายตำบลมะเกลือเก่า

ด้วยในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๔ เป็นหมู่บ้านเป้าหมายการแพร่ระบาดของยาเสพติดในอำเภอสูงเนิน ซึ่งมีผู้

ร่วมลงนามประกอบด้วย นายอำเภอสูงเนิน ผู้กำกับการสถานีภูธรสูงเนิน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พัฒนาการอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย รพสต. มะเกลือเก่า ผู้ใหญ่บ้านหนองไม้ตาย ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จะร่วมบูรณาการการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดกับหลาย ภาคส่วนเพื่อลดปัญหาเสพติดในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่าต่อไป

ที่ประชุม

เลขานุการสภาฯ

: รับทราบ

๑.๗ เรื่อง ขอความร่วมมือสอดส่องกรณี “กลุ่มรับอุปการะเด็กบนเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก (facebook)”

ด้วยได้รับแจ้งจากอำเภอสูงเนินว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งกรณี “กลุ่มรับอุปการะเด็กในเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก” ที่ปรากฏบนสื่อต่างๆ โดยมีการดำเนินการหาผู้อุปการะเด็กโดยไม่ผ่านขั้นตอนตามกฎหมาย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็นความผิดตามมาตรา ๒๖(๔) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ว่าด้วยผู้ปกครองต้องไม่กระทำการโฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มีอายุของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระทำของทางราชการหรือไม่รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว อีกทั้งเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการสอดส่อง สร้างความรู้ความเข้าใจในการรับอุปการะเด็ก ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และแจ้งไปยังประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปราม พฤติกรรมที่เสี่ยงผิดกฎหมาย หรือเข้าข่ายการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ หากพบเห็นการดำเนินการหรือมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยโปรดส่งข้อมูลให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา โดยสามารถแจ้งผ่านศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน สายด่วน ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ที่ประชุม

นายก อบต.

: รับทราบ

: ขอเพิ่มเติม

๑) ในนามฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ต้องขอขอบคุณ ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.มะเกลือเก่าทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาเยาวชนในการร่วมแข่งขันกีฬาตำบลมะเกลือเก่าเกมส์ สำหรับการจัดการแข่งขันในปีนี้ได้ดำเนินการตามที่สมาชิกสภา อบต.และเยาวชน โดยจัดในช่วงเสาร์ อาทิตย์ และจัดในห้วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอม ทำให้มีเวลาฝึกซ้อมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงประเภทกีฬาที่แข่งขันได้เพิ่มการแข่งขันฟุตบอล ทำให้มีหมู่บ้านที่ไม่เคยส่งนักกีฬาเข้าร่วมได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในปี นี้ ซึ่งเป็นการดีที่ทุกหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ และเป็นการป้องกันปัญหาเสพติดได้อีกทั้งหนึ่ง

๒) การป้องกันและเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจัดส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ขาดน้ำในการอุปโภค บริโภค ที่ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนมายัง อบต. รวมถึงโรงเรียน วัด ในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่า ซึ่งน้ำที่จัดส่งนั้นเป็นน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสีคิ้ว และ น้ำบาดาล สำหรับน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าทำหนังสือขอรับน้ำ โดยได้มอบให้ท่านรองวินัย และท่านปลัดได้ลงนามในหนังสือเพื่อความรวดเร็ว ในส่วนแหล่งน้ำน้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาในแต่ละหมู่บ้าน จากการตรวจสอบพบว่ามีปริมาณน้ำลดลงมาก ทำให้บางหมู่บ้านไม่สามารถผลิตประปาหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่ ๖ และ หมู่ ๑๖ ทำให้ประชาชนไม่มีน้ำใช้ จึงได้ประสานไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ ในการสูบน้ำระยะไกล จากแหล่งน้ำในหมู่บ้านมายังสระน้ำประปาหมู่บ้าน สำหรับในหมู่ ๖ ก่อนที่จะดำเนินการสูบน้ำได้ทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำให้มีความลึกเพิ่มขึ้น โดยได้ประสานไปยังสำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการขุดลอก เพื่อรองรับน้ำได้มากขึ้น เพราะนอกจากครัวเรือนประชาชน หมู่ ๖ แล้ว ยังรวมถึงหมู่ ๒๐ ที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าว นอกจากการสูบน้ำระยะไกล ได้เตรียมแผนในการรองรับโดยการซ่อมแซมระบบประปาเก่าในโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ของโยธิการจังหวัด เพื่อส่งน้ำให้ครัวเรือนประชาชนอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ขอขอบคุณท่านปลัด อบต. ที่ได้เห็นชอบหลักการและงบประมาณในการเบิกจ่าย สำนักปลัดกองคลัง ในการประสานงานและการเบิกจ่ายงบประมาณและท่าน สมาชิกสภา อบต. ผู้นำหมู่บ้าน ที่ดูแลอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังแก่เจ้าหน้าที่ ในส่วนของหมู่ ๕ ได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อส่งน้ำประปา ทำให้น้ำประปาไหลสะดวกขึ้น ในส่วนหมู่ ๙ ได้ประสบปัญหา น้ำประปาไหลไม่ถึงบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นพื้นที่สูง จึงได้ตั้งโครงการย้ายถังประปาเก่า มาตั้งยังบริเวณสระน้ำวัด ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง ในหมู่ ๑๘ , ๑๙ ได้มีการต่อท่อน้ำประปาเพิ่ม ทำให้ประชาชนที่เคยได้จัดส่งน้ำได้มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค บริโภค ใช้

๓) อุทยานธรณีโคราช หรือ โคราชจีโอพาร์ค ในส่วนนี้ต้องขอขอบคุณหลายๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภา อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ช่วยผลักดันให้เขาสามสิบสร้างได้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีโคราช หรือ โคราชจีโอพาร์ค ซึ่งเขาสามสิบสร้างได้มีการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมาโดยตลอด จนกระทั่งสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๒ ประสานมายัง อบต. เพื่อเข้าศึกษาและสำรวจหินบนเขาสามสิบสร้าง ซึ่งได้นำนักวิจัยเข้าสำรวจแหล่งหินบนเขาสามสิบสร้าง พบว่ามีอายุหลายล้านปี และได้ผลักดันให้

เป็นแหล่งเที่ยวอุทยานธรณีโคราช นอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๒ กรมทรัพยากรธรณีได้มอบนิทรรศการและคู่มือผู้เล่าเรื่อง เพื่อให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชม

๔) เรื่องปัญหาเสพติดปัจจุบันได้มีความรุนแรงในพื้นที่ของตำบลมะเกลือเก่า ซึ่งจากที่ได้ทราบ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ทำให้เกิดปัญหาและความรุนแรงตามมา องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าจึงได้ร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน และผู้นำชุมชน จัดโครงการชุมชนบำบัดยาเสพติด ณ บ้านหนองไม้ตาย หมู่ ๔ ระยะเวลาในการดำเนินการ ๓ เดือน โดยจัดกิจกรรมการรณรงค์ภายในหมู่บ้าน การให้ความรู้ให้กับเด็กในโรงเรียน การจัดการฝึกอาชีพชุมชน

๕) การดำเนินการโครงการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณ และงบจ่ายขาดเงินสะสม ได้ดำเนินการเกือบทุกโครงการแล้ว หากมีโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อนให้ทำหนังสือมายัง อบต. เพื่อพิจารณางบประมาณส่วนอื่นมาช่วยเหลือ และนอกจากนี้ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณในการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน กองช่างได้สำรวจประมาณการราคา และลงระบบเรียบร้อยแล้ว หากได้ดำเนินการโครงการนี้ มีนโยบายต่อยอดในเรื่องน้ำประปาดื่มได้ โดยจะได้ของบประมาณในการทำระบบกรองน้ำให้มีมาตรฐาน รวมถึงได้มีการประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการซ่อมแซมถนนและใส่บล็อกคอนกรีตบริเวณถนนยุทธศาสตร์ เพื่อให้การระบายน้ำรวดเร็วขึ้นในการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมการทำถนนเส้นหน้า อบต. การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ โดยนำเข้าแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมถึงงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนพลังงาน เป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างวัดมะเกลือเก่า งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท อาจจะได้ทั้งเส้นแต่ก็สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนได้บางส่วน

ที่ประชุม

: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

: เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
จำนวน ๑ สมัย คือ

ประธานสภา อบต.

: การรับรองประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งรายงานการประชุมได้จัดส่งกับทุกท่านแล้ว มีท่านใดต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในสาระสำคัญของเชิญแจ้งต่อที่ประชุม หากไม่มีท่านใดจะแก้ไข ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเอกฉันท์
- ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ประธานสภา อบต. ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
๔.๑.๑ สำนักปลัด
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
หมวด ครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น
งบประมาณ ๙,๕๐๐ บาท
-เพื่อจัดซื้อตู้กดน้ำร้อน – น้ำเย็น จำนวน ๑ ตู้ เป็นตู้กดน้ำดื่ม ๒ ระบบ
สำหรับทำน้ำเย็นและน้ำร้อน รองรับถังน้ำมาตรฐานได้พอดีปิดแนบสนิท
แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ความถี่กระแสไฟฟ้า ๕๐ เฮิร์ตซ์ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กำหนดไว้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น
โดยโอนลดจาก
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
จำนวน ๙,๕๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๑,๐๐๐,๑๐๓.๕๕ บาท ขอโอนลด ๙,๕๐๐
บาท คงเหลืองบประมาณ ๙๙๐,๖๐๓.๕๕ บาท
ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจง
- หัวหน้าสำนักปลัด : ด้วยสำนักปลัดมีความประสงค์ขอโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น
ตู้ใหม่เพื่อทดแทนตู้เดิมในอาคารสำนัก (หลังเก่า) ที่ชำรุด ด้วยตู้เดิมนั้นมีวัสดุ
เป็นพลาสติก และมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานานแล้ว ทำให้ตู้แตกชำรุด

- เมื่อใส่ถังน้ำลงไปทำให้มีน้ำรั่วไหลออกมาและอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย แก่ประชาชน ที่มารับบริการ รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงขอจัดซื้อตู้กดน้ำร้อน – น้ำเย็น ดังรายละเอียดข้างต้น โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙,๕๐๐ บาท ขอให้ที่ประชุมสภา ได้พิจารณา
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบ การโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น งบประมาณ ๙,๕๐๐ บาท โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙,๕๐๐ บาท
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- ประธานสภา อบต. : **๔.๑.๒ กองช่าง**
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสาเหล็ก
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจัดซื้อโคมไฟพลังงานแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔ ต้น พร้อมติดตั้งเพื่อติดตั้งให้กับบ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ ๑๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-โคมไฟ LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์
-ความสว่าง LED ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ lm
-แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒V/๒๑ AH
-เวลาทำงานไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง
-อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ชั่วโมง
-เสาเหล็กกาวาไนท์ สูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
-ขนาดแผงโซล่าเซลล์กว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม.
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น

โดยโอนลดจาก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ ๑๙

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คงเหลืองบประมาณ ๐ บาท

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจง

ผู้อำนวยการกองช่าง

: กองช่างมีความประสงค์โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นการใหม่ เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ไฟฟ้แสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔ ต้น เพื่อติดตั้งยังบ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ ๑๙ ดังรายละเอียดข้างต้น สำหรับโครงการนี้เดิมที่ตั้งใน งบลงทุนหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ แต่เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบจึงได้ขอโอนประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คอมพิวเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสาเหล็ก ซึ่งงบประมาณไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

นายก อบต.

: ด้วยโครงการนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาฯ เรียบร้อยแล้ว แต่การตั้งงบประมาณไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ จึงได้เปลี่ยนแปลงรายการโดยขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นหมวดค่าครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นการสั่งซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินการ โดยไม่กระทบกับงบประมาณในส่วนอื่น

ประธานสภา อบต.

: มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คอมพิวเตอร์พลังงานแสงสว่างพร้อมเสาเหล็ก งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุนหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ ๑๙ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา อบต.

: **๔.๑.๓ กองสวัสดิการสังคม**

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

โครงการสนับสนุนเครื่องดนตรีให้วงดนตรีเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องให้กับกลุ่มเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า มีรายละเอียดดังนี้

- กลองชุด จำนวน ๑ ชุด
- กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว
- กีตาร์เบส จำนวน ๑ ตัว
- กลองแพดไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว
- ที่วางโน้ต จำนวน ๔ ตัว
- ขาไมค์ จำนวน ๕ ตัว
- ไมค์สาย จำนวน ๓ ตัว
- ตู้เบส จำนวน ๑ ตู้
- ตู้คีย์บอร์ด จำนวน ๑ ตู้
- มิกเซอร์ จำนวน ๑ ตัว

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น

โดยโอนลดจาก

๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดำเนินการ

หมวดค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริมดนตรีให้กับเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า

จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท

คงเหลืองบประมาณ ๐ บาท

๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดำเนินการ

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๖,๖๕๐ บาท โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๖,๖๕๐ บาท

๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดำเนินการ

หมวด ค่าวัสดุ

ประเภท วัสดุก่อสร้าง

จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจง

นายก อบต

: ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้มีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยในการส่งเสริมเด็ก เยาวชน สภาฯ ได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินการกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริม และสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องยาเสพติดในเด็กและเยาวชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้จัดซื้อเครื่องดนตรีให้กับสภาเด็ก เยาวชน ตำบลมะเกลือเก่า เพื่อเป็นการฝึกทักษะการเล่นดนตรี และให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งได้รับความสนใจและมีเด็ก เยาวชน ได้ฝึกทักษะ ซ้อมดนตรีและตั้งเป็นวงดนตรีของตนเอง ปัจจุบันได้มีเด็ก และเยาวชนที่สนใจทางด้านดนตรีเป็นจำนวนมาก ทำให้เครื่องดนตรีที่มีอยู่ไม่เพียงพอ และคุณภาพยังไม่ดีเท่าใดนัก จึงขอสนับสนุนเครื่องดนตรีมายัง อบต. ซึ่งในเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เด็กและเยาวชนในความสนใจในเรื่องดนตรี และใช้เวลาว่างรวมตัวกันเพื่อฝึกซ้อม จึงเห็นควรที่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุน โดยจัดซื้อเครื่องดนตรีพร้อมอุปกรณ์ให้กับวงดนตรีเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า จึงขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในกองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก ๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬาและ

นันทนาการ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริมดนตรีให้กับเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินการหมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินการ หมวด ค่าวัสดุประเภท วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

ประธานสภา อบต.

: มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก ๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริมดนตรีให้กับเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินการหมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินการ หมวด ค่าวัสดุประเภท วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

: ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา อบต.

: **๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)**

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี ดังนี้

รายการเดิม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลมะเกลือเก่า งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

ภายในตำบลมะเกลือเก่า จำนวน ๑๒ ต้น พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่ากำหนด)

รายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสาเหล็ก งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่า จำนวน ๑๒ ต้น พร้อมติดตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-โคมไฟ LED กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์

-ความสว่าง LED ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ lm

-แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒V/๒๑ AH

-เวลาทำงานไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง

-อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ชั่วโมง

-เสาเหล็กกาวาไนท์ สูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

-ขนาดแผงโซลาร์เซลล์กว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม.

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น

ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจง

ปลัด อบต.

: สำหรับการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย จะคล้ายกับเรื่องโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ข้อ ๔.๑.๒ แต่ในเรื่องนี้จะเป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งรายละเอียดของโคมไฟฟ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง เพียงแต่เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย จากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็น ค่าครุภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ

ประธานสภา อบต.

: มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติเปลี่ยนแปลง หมวดรายจ่าย โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) จากรายการเดิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลมะเกลือเก่า งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลมะเกลือเก่า จำนวน ๑๒ ต้น พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่ากำหนด) รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบ

ลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสาเหล็ก งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อ โคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่า จำนวน ๑๒ ต้น พร้อมติดตั้ง

- มติที่ประชุม** : **ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์**
- ระเบียบวาระที่ ๕** : **เรื่อง กระทู้ถาม**
- ประธานสภา อบต. : สำหรับในวาระนี้มีกระทู้สุดของท่านทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓
- นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน : โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เป็นโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไปยังท่าหินลาด แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ทางหมู่บ้านจึงได้ประชุมประชาคมหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการวางระบายน้ำสายตะวันออกและโครงการทำฝากรอบร่องระบายน้ำที่หายไป
- นายก อบต. : ด้วยได้รับแจ้งจากท่าน ว่าได้มีการประชุมหมู่บ้านและได้มีมติให้ดำเนินการเรื่องระบบกรองน้ำ เนื่องจากปัจจุบันหมู่ ๓ ประปาหมู่บ้านไม่ได้ใช้ระบบกรองน้ำ เป็นน้ำดิบที่สูบมาจากลำตะคอง ทำให้น้ำไม่สะอาด มีกลิ่น ประกอบได้มีชาวบ้านหมู่ ๓ ได้แจ้งมาส่วนตัวให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปาให้ด้วย ดังนั้น หากเป็นปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวจริงก็ควรจะดำเนินการในเรื่องนี้ ก่อน โดยการติดตั้งระบบกรองน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาด แต่อย่างไรก็ดี อบต. จะขอเข้าประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนว่าต้องการให้ อบต. ดำเนินการโครงการใด
- นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน : สำหรับระบบกรองน้ำ เบื้องต้นได้ยื่นหนังสือไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสี่คิ้ว และได้ลงสำรวจพื้นที่ได้แจ้งว่าจะดำเนินการขยายเขตประปามายังบ้านโคกสูงภายในระยะเวลา ๒ ปี
- นายก อบต. : ในเรื่องนี้ท่านได้สอบถามในเรื่องการวางท่อภายในหมู่บ้านหรือไม่ หรือว่ามีเงื่อนไขอื่นหรือไม่ และภายใน ๒ ปี จะดำเนินการได้จริงหรือไม่ ทั้งนี้จากที่ได้มีการขยายท่อเมนประปามายังหมู่ ๑๘ และ หมู่ ๑๙ ทางประปาสี่คิ้วได้ขออนุญาตงบประมาณในการดำเนินการ ประมาณ ๑-๒ ล้านบาท เบื้องต้นให้ท่านและผู้แทนจาก อบต. ได้เข้าหารือกับการประปาอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน ขอฝากยังเจ้าหน้าที่สำรวจเพื่อจัดทำแผนหากได้ข้อสรุปแล้ว
- ที่ประชุม** : **รับทราบ**

- ระเบียบวาระที่ ๒** : **เรื่องอื่นๆ**
- ประธานสภา อบต. : สำหรับในวาระนี้หมู่บ้านใดที่ปัญหาความเดือดร้อน ขอเชิญแจ้งในวาระนี้
- นายศิริวงศ์ พบพิมาย : ๑) ขอติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงวางท่อถนนเส้นบ้านนายเสวก – บ้านสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ นายกิ่ง
- นายก อบต. : ๒) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมหอคอยกระจายข่าวหมู่บ้าน
- นายก อบต. : มอบหมายกองช่างตรวจสอบ
- นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน : ๑) ขอติดตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๖ มี ๓ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงหอคอยกระจายข่าว โครงการชุดร่องระบายน้ำเสียพร้อมคันคูน้ำ โครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเนิน เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า (บ้านนายชนะ เสือสูงเนิน จำนวน ๔ ต้น และบ้านนางสมพร หอมมงคล จำนวน ๒ ต้น นางกาไว จำนวน ๑ ต้น) ซึ่งโครงการที่ ๓ ไม่ได้ดำเนินการ ขอให้ผู้บริหารติดตามดำเนินการให้ครบทุกโครงการ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้เสียประโยชน์
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ : ๒) แจงไฟฟ้าแสงสว่างดับ จำนวน ๓ จุด และอีก ๑ จุดมีกิ่งไม้ปกคลุมหลอดไฟ บริเวณบ้านนางทองแฉ้วน เยาวเรศ ขอให้ อบต. ได้ดำเนินการกิ่งไม้ออก
- นายก อบต. : ๓) ไฟฟ้าแสงสว่างถนนทางหลวงชนบทบริเวณแยกคำไฮดับ จำนวน ๗ หลอด ซึ่งได้แจ้งให้ในที่ประชุมสภาหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการประสานการแก้ไข
- นายก อบต. : มอบหมายรองวินัยสำรวจร่วมกับกองช่างในเรื่องขยายเขตไฟฟ้า
- นายจรัส มาสูงเนิน : ๑) เนื่องด้วยปัจจุบันได้มีผู้นำขยะมาทิ้งบริเวณซอยคอนตาเนียมทั้งสองข้างทาง เป็นจำนวนมากทำให้ส่งกลิ่นเหม็นและสกปรก จึงขอความอนุเคราะห์จัดทำป้ายห้ามทิ้งขยะติดตั้งในบริเวณดังกล่าว
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ : ๒) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการชุดลอกและปรับปรุงบริเวณห้วยน้ำมัน เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและเป็นที่พักผ่อนให้กับประชาชน
- นายก อบต. : ๓) ขอขยายเขตไฟฟ้าซอยหลังวัดโนนหินลาด ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชน ๔ หลังคาเรือน
- นายก อบต. : สำหรับในเรื่องที่ ๒ และ ๓ ขอให้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ว่าได้มีโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ หากไม่มีในแผนให้หมู่บ้านได้ประชุมประชาคมและเสนอเรื่องมายัง อบต. เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาตำบลทะเลือเก่า พิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- นางธัญสินี อมรพรหม : ๑) ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซมถนนช่วงบล็อกคอนเวิร์ส ถนนยุทธศาสตร์ทะเลือเก่า – สูงเนิน เนื่องจากถนนยุบลงและเป็นโพรงใต้ถนน
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒

- ๒) ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกห้วยน้ำมันตั้งแต่สวนกรอบแก้วถึงบล็อกคอนเวิร์ส เพื่อเตรียมการในช่วงฤดูฝน
- ๓) ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน เพื่อระบายน้ำได้สะดวกในช่วงฤดูฝน
- นายสมพงษ์ พลอยเพชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖
- : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างดับถนนเส้น ๑๐๒๑ ดับตลอดแนว
- ๒) ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงถนนเส้นบ้านนายสนธิ บุญสูงเนิน - ถนนเส้นบ้านหัวเขา วังรางใหญ่ ระยะทาง ๕๕๐ เมตร เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถสัญจรได้
- ๓) ด้วยปัจจุบันแรงดันน้ำประปาหมู่บ้านไม่สามารถส่งน้ำประปาถึงคุ่มหน้าโรงเรียนวังรางพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ อบต. ในการจัดส่งน้ำให้กับบ้านเรือนประชาชนในคุ่มดังกล่าว
๔. ขอความอนุเคราะห์ขยายไฟฟ้าครัวเรือนช่วงซอยข้างโรงเรียนวังรางพิทยาคม มีบ้านเรือนประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน ๖ หลังคาเรือน
- นายสวง งามมะเร็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓
- : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านดับ จำนวน ๑ จุด
- ๒) ติดตามเรื่องการสรรหาที่ดินเพื่อสร้างที่ทำการ อบต. ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว
- ปลัด อบต.
- : ได้ทำหนังสือสอบถามราคาประเมินที่ดินไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสูงเนิน ซึ่งต้องใช้ราคาประเมินที่ดินข้างเคียงอย่างน้อย ๓ ราย รอให้สำนักงานที่ดินฯ ได้แจ้งกลับมาจึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้
- นายก อบต.
- : สำหรับราคาที่ดินต้องเป็นที่ดินที่มีการซื้อขายไม่เกิน ๒ ปี ฝากท่านรองวินัยได้ช่วยติดตามความคืบหน้าอีกทางหนึ่ง
- นางสุนารี สวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘
- : ๑) ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและกองช่างที่ได้ประสานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเรียบคลองน้ำ หมู่ ๑๘ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ขอขอบคุณท่านรองสนอง ในการประสานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน
- ๒) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนหินคลุกช่วงตอนอ้อเชื่อมกับถนนเลียบบคลองน้ำ ปัจจุบันถนนแคบลงและลาดเอียง เนื่องจากน้ำไหลกัดเซาะ ทำให้สัญจรลำบากเป็นอย่างมาก และถนนเส้นเลียบบคลองน้ำในช่วงที่เป็นหินคลุก เนื่องจากถนนชำรุดจากน้ำไหลกัดเซาะถนน
- ๓) ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ ต้น ติดตั้งจุดบ่มแรงดันประปา ช่วงถนนกำลิ่งเอก และถนนตอนอ้อช่วงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (มิตรภาพมายังคลองน้ำ) เนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนที่อาศัยอยู่

๔) เนื่องจากอ่างขับประคูดจะปล่อยน้ำเพื่อทำการเกษตร ในเขต ๕ และเขต ๖ หรือหมู่ที่ ๑๘ และ ๑๙ เส้นเลียบบคลองน้ำ จึงขอความอนุเคราะห์ประสานยังเจ้าหน้าที่ทหารในการช่วยกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำร่วมกับประชาชน

- นายก อบต. : สำหรับเรื่องไฟฟ้ามอบหมายให้รองวินัยและกองช่างสำรวจพื้นที่
- นายदनัย แรมกลาง : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ จุด
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ : ๒) ขอติดตามไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ที่เจ้าหน้าที่ได้ถอดเพื่อทำการซ่อมแซม ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว หากดำเนินการเสร็จแล้วให้ดำเนินการติดตั้งเช่นเดิม
- ๓) ตามที่ผู้รับเหมาได้ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ ซึ่งผู้รับเหมาได้ขุดโดนสายไฟของสายไฟฟ้าแสงสว่างของทางหลวงชนบทขาด ขอให้กองช่างได้ประสานไปยังผู้รับเหมาดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ
- นายก อบต. : ในเรื่องไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มอบหมายกองช่างให้จัดระบบการซ่อมแซม ให้มีกระบวนการ ขั้นตอนให้ชัดเจน การนำไฟฟ้าที่ชำรุดกลับมาเพื่อรอซ่อมแซม ระหว่างการซ่อมแซม หรือซ่อมแซมแล้วเสร็จ การนำกลับไปติดตั้งตามเดิม ควรจะมีการจัดเก็บข้อมูลจำนวน ติดตั้งหมู่บ้านใดบ้าง จำนวนจุดที่ติดตั้ง เพราะหากมีการติดตามงานจะได้ตอบได้ชัดเจนว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว รวมถึงกองคลังที่เป็นฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและการประสานการซ่อมแซม
- ผู้อำนวยการกองช่าง : สำหรับในเรื่องนี้จะดำเนินการควบคุมกับการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างปกติ หากหมู่บ้านใดที่มีไฟฟ้าดับให้แจ้งทางโทรศัพท์กองช่าง หรือแจ้งเป็นหนังสือ เพื่อที่จะได้ประเมินและตรวจสอบในเบื้องต้นว่าอยู่ในประกันหรือไม่ และจะวางแผนในการซ่อมแซมต่อไป
- ปลัด อบต. : ได้ประสานกองช่างในการจัดทำผังจุดที่ตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ว่าติดตั้งไว้ หมู่ใด จุดใด และจัดทำทะเบียนคุมเสาไฟฟ้าทุกต้น รอบระยะเวลาตรวจสอบการใช้งาน หากชำรุดก็จะมีการลงข้อมูลไว้เพื่อติดตามการซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ
- นายสมพงษ์ พลอยเพชร : ๑) ขอติดตามความคืบหน้าในการโครงการก่อสร้างถังแรงดันน้ำประปาหมู่บ้าน ไปยังคุ้มโรงเรียนวังรางพิทยาคม
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ : ๒) ขอติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องการจัดการขยะบ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖ จะเริ่มดำเนินการเมื่อใด
- ๓) ขอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในจุดที่มีสายดับ จำนวน ๓ จุด โดยจะแจ้งจุดที่ติดตั้งเป็นหนังสือคำร้องยัง อบต.
- นายธนกร พลศรี : ๑) ขอย้ายจุดติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้งไม่ตรงจุดที่ได้เสนอไป เนื่องจากเมื่อเจ้าหน้าที่มาติดตั้งไม่ได้ประสานยังผู้นำหมู่บ้านทำให้ติดตั้งผิดจุดที่ขอไป จากจุดบ้านนางสำรวย รีกตลาด มาตั้งยังจุดบริเวณกลางหมู่บ้าน และจากซอยบ้านนายคุณซึ่งเป็นบ้านหลังเดียว หากย้ายไม่ได้ขอเพิ่มสายดับ
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙

๒) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าชอยบ้านนายประสิทธิ์ ส่งเสริม และบ้านนายเมฆ คุ่มบ้านน้อย จำนวน ๒ จุด

๓) ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้จัดสรรงบประมาณในการโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย ทำให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆ และโครงการย้ายถังประปาเก่าทำให้ประชาชนที่อาศัยในคุ้มหน้าหมู่บ้านได้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง

นางสมหมาย บุรณ์โกศา : ๑) ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในคุ้มหลักแปด ใน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๙
ระยะทางส่วนที่เหลือ เนื่องจากสัญจรลำบากในช่วงฝนตก

๒) ขอความอนุเคราะห์ขยายท่อเมนประปาบริเวณถนนสาย ๒๔ จากวัดพุทธพัทธรวนารามไปยังโรงอัฐบลี๊อค เนื่องจากประชาชนไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค

๓) ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมถนนหินคลุกและวางท่อเส้น ๕๐๕ ไปยังคุ้มหินลาด ทำให้น้ำไม่ท่วมถนนประชาชนสัญจรสะดวกมากขึ้น

นายก อบต. : ด้วยขณะนี้ตำบลมะเกลือเก่าได้ประสบปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ ทำให้ต้อง
งบประมาณมาช่วยเหลือประชาชน หมู่บ้านที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ซึ่ง
ขณะนี้เตรียมการที่จะได้ดำเนินขุดเจาะบ่อบาดาลให้บ้านหนองเลา เนื่องจากมี
หลายหมู่บ้านที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนี้ เนื่องจากน้ำมีปริมาณลดลงมาก รวมถึงหมู่
๒๐ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเช่นกัน โดยการดำเนินการจะมีค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าน้ำมันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร ซึ่งคาดว่าจะงบประมาณที่ตั้งไว้อาจจะไม่
เพียงพอจะต้องวางแผนใช้งบประมาณส่วนอื่นมาเพิ่มเติม สำหรับหมู่ ๑๙ หากมี
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จะพยายามจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการ

นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน : ขอสอบถามเรื่องการไ้รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล จากที่ได้ไปร่วมงาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕
ต่างๆ ไม่ว่าจะป็นงานฉาปกิจศพในตำบลจะมีสมาชิกสภา อบต. บางท่านที่
จะมีรถรับส่งไปร่วมงาน มีหลักเกณฑ์หรือระเบียบอย่างไร และสามารถรับส่ง
สมาชิกทุกคนได้หรือไม่ รวมถึงจะทำให้เจ้าหน้าที่มีรถส่วนกลางในปฏิบัติงาน
เพียงพอหรือไม่ หากนำรถยนต์มารับส่งสมาชิก อบต. เข้าร่วมงานต่างๆ

นายก อบต. : ในเรื่องนี้ด้วยผู้บริหารต้องการที่จะให้สมาชิกที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมงานด้วย
จึงได้จัดรถไปรับ เพราะนอกจากจะไปร่วมงานแล้วจะลงสำรวจพื้นที่การดำเนิน
โครงการต่างๆ ต่อ เพื่อไปในการงานที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก อบต. ในหมู่บ้านนั้น
หรือไปร่วมงานโรงเรียน รพสต. เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าของงานและแสดงถึงความ
สามัคคีและความเข้มแข็งของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาฯ ส่วนการใช้รถยนต์
ส่วนกลางจะมีการบริหารเวลาโดยจะลงแจ้งในกลุ่มไลน์ซึ่งจะทราบโดยทั่วกัน ซึ่ง
ไม่ได้เบียดเวลาการปฏิบัติของฝ่ายสำนักงาน ดังนั้นหากท่านใดต้องการจะร่วม

เดินทางไปงานต่างๆ ให้พร้อมเพรียงกัน สามารถแจ้งมาได้เพื่อที่จะได้จัดรถให้เพียงพอ

- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- นางธัญสินี อมรพรหม : ขอเพิ่มเติมปัญหาความเดือดร้อน
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒
- ๑) ขอความอนุเคราะห์หินคลุกจำนวน ๑ พ่วง และปรับ เกรด ถนนเลียบบคลองบริเวณสี่แยกวัดสว่างบูรพาราม ช่วงประตู ๓ เนื่องจากถนนมีสภาพชำรุดเป็นหลุมลึกในช่วงฝนตกที่ผ่านมา
 - ๒) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมผ้าเพดานหอประชุมหมู่บ้าน เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพชำรุดและที่อยู่อาศัยของนกพิราบ
 - ๓) ขอไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อติดตั้งให้กับบ้านผู้สูงอายุผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่บริเวณวังเณร ครอบครวันายเพชร จันทร์เต็ม บ้านเลขที่ ๓๖๔ หมู่ ๒
- นายก อบต. :
- ๑) มอบหมายกองช่างให้นำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งจำนวน ๑ ต้น ซึ่งในเรื่องได้รับทราบมาบ้างแล้ว เบื้องต้นจะได้ลงตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือต่อไป
 - ๒) ขอชี้แจงเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ เนื่องด้วยขณะนี้ได้นำรถเก็บขยะคันใหม่มาใช้แทนคันเก่าที่อยู่ระหว่างการประเมินการซ่อมแซมว่าจะซ่อมแซมส่วนใดบ้างให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ในส่วนหมู่บ้านที่ต้องการให้ อบต. ดำเนินการจัดเก็บขยะ มอบหมายให้กองสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมและรับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ ดังนั้น หากหมู่บ้านใดต้องการให้ดำเนินการให้ทำหนังสือแจ้งมายัง อบต. ซึ่งเมื่อรถเก็บขยะคันเก่าดำเนินการซ่อมแซมเสร็จแล้วจะได้วางแผนบริหารเส้นทางการจัดเก็บขยะ ทั้งหมู่บ้านที่เข้าโครงการอยู่แล้ว และหมู่บ้านที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการ แต่เรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือแหล่งที่นำขยะไปกำจัด คือที่กำจัดขยะของเทศบาลสูงเนิน ที่ได้มีการทำ MOU ร่วมกันให้นำขยะไปกำจัด ซึ่งขณะนี้เครื่องจักรชำรุด ไม่สามารถทำงานได้ แต่เทศบาลสูงเนินได้แก้ไขปัญหาโดยการนำขยะขายให้กับบริษัทเอกชน แต่ในอนาคตหากเทศบาลสูงเนินไม่เปิดให้นำขยะมากำจัดทำให้ต้องมาพิจารณาว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้มีโอกาสร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมหารือในการดำเนินโครงการธนาคารขยะในการลดขยะภายในตำบลร่วมกับสถานศึกษา เพื่อจัดการคัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้ ส่วนจะดำเนินการเมื่อใดนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 - ๓) การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนวังรางพิทยาคม ในการจัดตั้งศูนย์กีฬาเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า เพื่อร่วมกันพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา การฝึกทักษะด้านกีฬา การปรับปรุง

สนามกีฬา การจัดสรรงบประมาณในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวงแฉกร อยู่ระหว่างการเปิดซองปิดรับซองในวันที่ ๑๕ มิถุนายน นี้ และอยู่ระหว่างการทำเรื่องขออนุญาตจากชลประทาน

๕) โครงการก่อสร้างถนนเส้นคำไฮ บ้านหนองเลา บ้านหนองชาด งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท ซึ่งผ่านมติที่ประชุมแล้ว

ประธานสภา อบต.

: มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี สำหรับวันนี้ขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าประชุมสภา เพื่อประโยชน์ของพี่น้องตำบลมะเกลือเก่า และขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านปลัด อบต. เจ้าหน้าที่ ในการอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม ทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการประชุมในครั้งนี้หากผมแสดงการกระทำใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดการประชุม

: เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ ปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ ประเสริฐ เกื้อนพิมาย

(นายประเสริฐ เกื้อนพิมาย)

ลงชื่อ ธัญสินี อมรพรหม

(นางธัญสินี อมรพรหม)

ลงชื่อ อรุณช เสือเงิน

(นางสาวอรุณช เสือเงิน)

ลงชื่อ นวม เมินขุนทด ผู้รับรองรายงานประชุม

(นายนวม เมินขุนทด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า